



ประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

เรื่อง การรับข้อเสนอการวิจัยประเภททุนสร้างสถานภาพนักวิจัยรุ่นใหม่

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ประกาศการรับข้อเสนอการวิจัยประเภททุนสร้างสถานภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๙ นั้น

เนื่องจากคณะทำงานโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) ได้จัดการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๙ ได้พิจารณาปรับปรุงกำหนดแนวทางการจ่ายเงินอุดหนุนการวิจัยตามงบประมาณข้อเสนอการวิจัยที่ได้รับอนุมัติให้ผู้ขอรับทุนสร้างสถานภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ ดังนั้น เพื่อให้การรับข้อเสนอการวิจัยประเภททุนสร้างสถานภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ สอดคล้องกับมติที่ประชุมดังกล่าวข้างต้น จึงขอแก้ไขข้อความในประกาศการรับข้อเสนอการวิจัยประเภททุนสร้างสถานภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ดังนี้

๑. ข้อความในประกาศการรับข้อเสนอการวิจัยประเภททุนสร้างสถานภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

ข้อความเดิม ๕.๓ วช. จ่ายเงินอุดหนุนการวิจัยตามงบประมาณข้อเสนอการวิจัยที่ได้รับอนุมัติให้ผู้ขอรับทุนเป็น ๔ งวด ดังนี้

งวดที่	กำหนดเวลา	หลักฐานการนำส่ง	การเบิกจ่าย
๑	เมื่อลงนามในสัญญา	-	ไม่เกินร้อยละ ๒๐ ของเงินทุนที่ได้รับ โดยหักเงินเพื่อเป็นประกันการปฏิบัติ ตามสัญญา จำนวนร้อยละ ๕
๒	ภายใน ๓ เดือน นับจากวันลงนามในสัญญา	รายงานความก้าวหน้า	ไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของเงินทุนที่ได้รับ โดยหักเงินเพื่อเป็นประกันการปฏิบัติ ตามสัญญา จำนวนร้อยละ ๕
๓	ภายใน ๖ เดือน นับจากวันลงนามในสัญญา	ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์	จ่ายเงินทุนที่เหลือ โดยหักเงินเพื่อเป็นประกันการปฏิบัติ ตามสัญญา จำนวนร้อยละ ๕
๔	ภายใน ๑๒ เดือน นับจากวันลงนามในสัญญา	รายงานฉบับสมบูรณ์	จ่ายเงินประกันผลงาน เมื่อผู้ขอรับทุนส่งรายงานฉบับสมบูรณ์แล้ว


/แก้ไขเป็น...

แก้ไขเป็น ๕.๓ วช. จ่ายเงินทุนอุดหนุนการวิจัยตามงบประมาณข้อเสนอการวิจัยที่ได้รับ
อนุมัติให้ผู้ขอรับทุนเป็น ๔ งวด ดังนี้

งวดที่	กำหนดเวลา	หลักฐานการนำเสนอ	การเบิกจ่าย
๑	เมื่อลงนามในสัญญา	-	ไม่เกินร้อยละ ๓๐ ของเงินทุนที่ได้รับ โดยหักเงินเพื่อเป็นประกันการปฏิบัติ ตามสัญญา จำนวนร้อยละ ๕
๒	ภายใน ๕ เดือน นับจากวันลงนามในสัญญา	รายงาน ความก้าวหน้า	ไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของเงินทุนที่ได้รับ โดยหักเงินเพื่อเป็นประกันการปฏิบัติ ตามสัญญา จำนวนร้อยละ ๕
๓	ภายใน ๑๒ เดือน นับจากวันลงนามในสัญญา	ร่างรายงาน ฉบับสมบูรณ์	จ่ายเงินทุนที่เหลือ โดยหักเงินเพื่อเป็นประกันการปฏิบัติ ตามสัญญา จำนวนร้อยละ ๕
๔	ภายใน ๑ เดือน นับจากกรรมการพิจารณา ให้ปรับปรุงแก้ไข	รายงาน ฉบับสมบูรณ์	จ่ายเงินประกันผลงาน เมื่อผู้ขอรับทุน ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์แล้ว

สำหรับรายละเอียดและข้อความอื่น ๆ ให้เป็นไปตามประกาศการรับข้อเสนอการวิจัยประเภท
ทุนสร้างสถานภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ เต็มทุกประการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙



(นายกฤษณ์ธวัช นพาศีพงษ์)

รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ